



## **Cơn gió là thể hiện Rahmah (lòng thương xót) của Allah đôi khi cũng mang theo hành phạt. Khi các người thấy gió thì chớ lên tiếng mắng chửi mà hãy cầu xin Allah điều tốt từ nó và cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu từ nó.**

Thiên Sứ của Allah đã nói qua lời thuật của ông Abu Huroiroh: {Cơn gió là thể hiện Rahmah (lòng thương xót) của Allah đôi khi cũng mang theo hành phạt. Khi các người thấy gió thì chớ lên tiếng mắng chửi mà hãy cầu xin Allah điều tốt từ nó và cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu từ nó.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Nasaa-i' ghi - Do Abu Dawood ghi - Do Ahmad ghi]

Cơn gió nằm trong lòng thương xót của Allah dành cho đám nô lệ của Ngài đôi khi có mang theo hành phạt. Allah gửi đi những cơn gió Rahmah mang đến nhiều điều tốt đẹp và Barakah (sự may mắn) cho con người như Allah phán: {Và TA gửi những luồng gió mang theo nước.} (chương 15 - Al-Hijr: 22), Allah phán: {Allah là Đấng gửi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám mây lên cao rồi trải nó rộng trên nền trời theo ý Ngài muốn và đập nó tan vụn ra; rồi Người thấy nước mưa từ giữa chúng rơi xuống.} (chương 30 - Al-Rum: 48), Allah phán: {Và Ngài là Đấng đưa những luồng gió báo trước tin mừng về Rahmah (lòng thương xót) của Ngài; mãi cho đến khi chúng tập trung các lớp mây chứa nước mưa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng rồi TA cho đổ mưa lên đó.} (chương 7 - Al-'Araf: 57). Và đôi khi các luồng gió mang theo hành phạt diễn hình như: {Bởi thế, TA đã gửi một trận cuồng phong đến trừng phạt chúng suốt những ngày bất hạnh, TA đã cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã ở đời này.} (chương 41 - Fussilat: 16), và Allah phán: {Quả thật, TA (Allah) đã gửi một trận cuồng phong đến trừng phạt chúng vào một Ngày của đại họa liên hồi \* Càn quét con người đi mất biệt giống như cây chà là bị thổi bứng gốc.} (chương 54 - Al-Qamar: 19, 20), và Allah phán: {Đến khi chúng (dân của Hud) nhìn thấy cơn gió lùa mây bay đến thung lũng của chúng thì chúng mừng reo: “Đây là cơn gió mang mưa đến cho chúng ta đây mà”. Không đâu, đó là cơn gió mang hình phạt đau đớn đến trừng phạt các người, điều mà các người đã thách thức (trước đây).} (chương 46 - Al-Ahqaf: 24). Thiên Sứ của Allah căn dặn {khi nhìn thấy gió thì đừng mắng chửi} đây là lệnh cấm tín đồ Muslim xúc phạm đến gió, bởi gió là một trong số những tạo hóa được Allah tạo, chính bản thân nó không có lợi cũng như không thể gây hại được ai ngoại trừ được Allah sai bảo. Việc xúc phạm đến gió là đã xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa Allah. Thiên Sứ của Allah nói: {Hãy cầu xin điều tốt đẹp từ nó và cầu xin che chở tránh khỏi điều xấu từ nó} sau khi cấm mọi người xúc phạm đến gió thì Người bảo họ cầu xin điều tốt đẹp mà cơn gió đã mang theo và cầu xin được bảo vệ tránh xa mọi điều xấu được cơn gió

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

